



ที่ สต ๗๒๗๐๑/ว ๔๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสตูล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร  
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับโอน  
พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งผู้อำนวยการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง  
๕๘-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับ  
โอนพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ สายงาน และมีฐานะตรงตามมาตรฐานกำหนด  
ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และมีความประสงค์จะขอโอนมา  
ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติพนักงาน สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือ  
ยินยอมให้โอน และหนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไป  
ยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. ๐๗๔-๗๗๓๗๒๕ ต่อ ๑๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:saraban@natorn.go.th

<http://www.natorn.go.th>

**“ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้รายงานตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่างให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลดำเนินการสรรหา ต่อมา มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง นั้น

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง ๕๘-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา

หากมีพนักงานส่วนตำบลผู้ใดประสงค์จะขอโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน